



สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ...●●... การชุมนุมทางการเมืองในบ้านเรายังคงเป็นไปอย่างยืดเยื้อ และทวีความรุนแรงเสี่ยงจะเกิดเหตุรุนแรงอันไม่พึงประสงค์ หลังมีอบไม่แยแสคำท้วงติงแสดงพฤติกรรมย่ำยีหัวใจคนไทยส่วนใหญ่ ทั้งด้วยวาจาและการกระทำจวบจ้วงหยาบหมิ่นสถาบันเบื้องสูงหนักข้อ ขึ้นเรื่อยๆ ...●●... “ผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมโดยใช้เด็กเป็น เครื่องมือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมีเป้าหมาย ล้มสถาบัน แต่เสี่ยงไปใช้คำว่าปฏิรูป เพราะปรากฏความ สอดคล้องระหว่างหลักคิดของคนบงการถูกนำไปปฏิบัติใน การชุมนุมผ่านวิธีการใช้ Hate Speed” นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม และ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ระบุ ...●●... พร้อม กันนี้ นายถาวร ยังเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้เชื่อว่า 2 อดีตแกนนำพรรค อนาคตใหม่คือ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสมคบคิดกับมือบที่มีเป้าหมายในการ ล้มล้างสถาบันฯ ...●●... “เมื่อปี 2559 นายปิยบุตรได้ไปพูด ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนกล่าวหาพาดพิงสถาบันว่ามีอำนาจอิทธิพลเหนือผู้พิพากษา ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง เพราะสถาบันไม่เคยสั่งการอะไรที่ไม่มีกฎหมายหรือ ดำเนินการอะไรตามใจชอบ ส่วนการสมคบคิดของนาย ธนาธรเห็นได้จากคำพูดของนายธนาธรในหนังสือชื่อ Portrait เมื่อปี 2561 รวมถึงการไปพูดตามงานวิชาการ ต่างๆ ตอกย้ำเรื่องการปฏิรูปสถาบัน และต่อมาได้มีการ จัดตั้งพรรคการเมืองไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่สุดท้ายพรรคก็ถูกยุบเพราะ
ทำผิดกฎหมาย จากนั้นก็มีการจัดแฟลชม็อบ และหัวข้อ
การชุมนุมก็เกี่ยวกับการล้มล้างสถาบัน” ถ้อยแถลงจากนาย
ถาวรที่ไม่ต่างกับการยิงหมัดตรงเข้าไปในนายธนาธรและนายปิยบุตร
...●●... อีกทั้ง ส.ส.ประชาธิปไตยผู้นี้ ยังได้เสนอไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับ
ผิดชอบให้ดำเนินคดีกับผู้บงการทุกระดับชั้นตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม
และยกเว้นโทษสำหรับผู้ชุมนุมที่ตกเป็นเหยื่อความผิดซึ่งหน้าเกิดขึ้น
แล้ว เป็นหน้าที่ของตำรวจ ดีเอสไอ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง
ต้องดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ส่วนนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองที่ต้องการให้มีการปฏิรูปสถาบันก็ให้ประกาศยอมรับ
ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน...●●... ก็ต้องรอฟังทางนายธนาธร
และนายปิยบุตร ว่าจะมีคำชี้แจงอย่างไรต่อข้อกล่าวหา
จากนายถาวร และสังคมฟังแล้วจะคิดยังไง ให้น้ำหนักคล้ายตาม
ฝ่ายไหนมากกว่ากัน ...●●... แต่ที่แน่ๆ เชื่อว่าสังคมต้องการ
ให้มีอบแสดงตนสมเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นอนาคตของชาติ
หยุดพาดพิงสถาบันด้วยความหยาบคาย ถ้อยสลุในทันที
...●●... โดยเฉพาะบรรดาแกนนำม็อบฟังสังวรให้จงหนัก
อย่าไปฮึกเหิมตามแรงยุนัก เพราะเวลาโดนคดีความนั้น
ไม่ใช่แค่ตัวเองที่ลำบากเท่านั้น พ่อแม่เป็นทุกข์ยิ่งกว่า มี
ตัวอย่างที่ฮ้องก้องให้เห็นเป็นบทเรียนชัดๆ อยู่แล้ว ถึงคราว
แกนนำม็อบต้องรับโทษทางกฎหมาย บรรดากองเชียร์ ผู้
เคยร่วมสมคบคิดหายเรียบ ปล่อยให้ติดคุกอย่างเดียวดาย
...●●... วันนี้ -28 พ.ย. เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ คารา
วานซีพีเอฟ ลดค่าครองชีพแก่ประชาชน ที่ลานหน้าเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดย ซีพีเอฟ นำสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
จากบริษัทในเครือซีพีและซีพีเอฟกว่า 200 รายการ จำหน่ายในราคา
ประหยัด พร้อมจัด “ศึกซีพีเอฟยอดมวยโลก” โดยมี ดร.ภิญโญ
นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครสวรรค์ ในฐานะนายก
สมาคมกีฬาแห่ง จ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมี

อดีตรัฐมนตรี กฤษฎางค์ รอง กก.พจก.อาวุโส ซีพีเอฟ ร่วม ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันพุธที่ 26 พ.ย. 63 เวลา 08.30 น. **จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์** รองนายกรัฐมนตรี/รมว.พาณิชย์ และ **คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช** รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษารวม 13 แห่ง พร้อมร่วมรับฟังการมอบแนวทางนโยบายเรื่อง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และ Gen Z to be CEO ที่ห้องประชุมบูรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ...●●... เวลาเดียวกัน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปีที่ 2 ที่ห้องมาร์ส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

👁️ **เจ้าพระยา**